

มหัศจรรย์...เหล็กไหล...ธาตุกายสิทธิ์ (ตอนที่ 3) เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2552

เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์

คำว่า "ธาตุกายสิทธิ์" นั้น หมายถึง วัตถุธาตุบางชนิดที่ปรากฏอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ ประกอบไปด้วยพลังงานอันมหาศาล อันเกิดจากเจตสิกผู้ครอบครองธาตุนั้นแฝงเรณอยู่ ใช้สำหรับป้องกันภัยให้กับตนเองโดยธรรมชาติ แต่บางครั้งไม่ได้ปรากฏให้เห็นชัดเจน กลับซึบซึมลงไปอยู่ใต้พื้นผิวโลก ตามป่าตามเขา ตามถ้ำ แม่น้ำห้วยหนอง คลองบึง ร่องนกาวุที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงไปพบเขาแล้วหยิบยกเอาธาตุกายสิทธิ์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ เพื่อมวลมนุษยชาติและปกป้องคุ้มครองคนหมู่มาก ดังนั้นจึงเชื่อกันว่า "เหล็กไหล" จัดเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยธาตุที่สำคัญดังนี้

- ❑ 1. **ธาตุเหล็ก** คือ ธาตุหลักเนื่องจากมีความแข็งแกร่งมากที่สุดในยุคนั้น
- ❑ 2. **ธาตุดิน** ที่ถูกความอัดแน่นของโลก จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นหินสีต่างๆ เช่น เพชร นิล จินดา อัญมณีหลากสี
- ❑ 3. **ว่านมหามงคล** ที่มีฤทธิ์อำนาจในตัว เช่น ว่านต่างๆ ไพรด้า ซึ่งเป็นพืชที่ดูดซับเอาพลังต่างๆ จากผืนดินเก็บสะสมเอาไว้ในตนเอง จนเกิดฤทธิ์เดช
- ❑ 4. **ปรอท** หรือธาตุอื่น ๆ ที่สามารถเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง โดยการอ่อนตัวแล้วกลิ้งไหลไป มีฤทธิ์อำนาจทางความยืดหยุ่น หรือหดตัวเองได้ หลีกภัยได้เร็ว ปรับสภาพตนเองให้เป็นไปในลักษณะต่าง ๆ ได้

ดังนั้นแร่เหล็กที่อยู่ภายใต้ลาวานั้น ย่อมได้รวบรวมเอาสรรพสิ่งจากธาตุกายสิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นรวมกันไว้ในตัวเอง คือมีฤทธิ์ในการปกป้องตนเองให้พ้นจากภัยในทุกรูปแบบ เพราะฉะนั้นเมื่อมหาฤกษ์ได้ใช้พิธีกรรมตั้งธาตุเหล่านี้ขึ้นมา แล้วถอดจิตด้วยสมาธิเข้าแฝงตนอยู่ในธาตุกายสิทธิ์เหล่านี้ เพื่อฝึกฝนปฏิบัติทางจิตไหย่ง ๆ ขึ้นไป จึงทำให้เจตสิกของผู้ทรงสมาธิเหล่านั้นเกิดพลังอันมหาศาล แมแต่จะงอเหล็กก็ยังได้ จนมนุษย์ใดคนพบสิ่งเหล่านี้เขาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่ทราบว่ามันคืออะไร ก็เลยเรียกกันว่า "เหล็กไหล" ตามสภาวะการแสดงอิทธิฤทธิ์ที่ปรากฏต่อสายตาในขณะนั้นนั่นเอง คือลักษณะเหมือนก้อนเหล็กที่ยืดตัวได้ มีสีสรรต่าง ๆ กันหลายรูปแบบ เหล็กไหลจึงเป็นธาตุ กายสิทธิ์ที่ทรงอิทธิฤทธิ์ จนกลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่ผู้คนแสวงหาไม่รู้จักจบมาทุกยุคทุกสมัยตราบนานเท่าทุกวันนี้

เหล็กไหลมีหลากหลายชนิด ลักษณะเป็นเนื้อโลหะสีมันวาวสะท้อนแสงได้ดี แข็งมีน้ำหนักเหมือนโลหะทั่วไป สนิมไม่กินเนื้อ มีพลังอำนาจในตัว ทางธรณีวิทยาเราจัดเป็นแร่ ประเภทหนึ่ง แต่

คนโบราณได้ค้นพบธาตุกายสิทธิ์เหล่านี้ขึ้นมา โดยการอนุมานจากอนุภาคธรรมชาติ
ที่แสดงตนออกมาตามสภาพที่พบเห็นแล้วเรียกมันว่า “เหล็กไหล” เช่น ยึดได้หลุดได้ด้วยตนเอง
ไหลยี่ดออกมาเป็นทางยาว ดับความร้อนได้ ชอบกินน้ำผึ้ง มีฤทธิ์ทำลายฟอสฟอรัสหรือหัวไมซีดีให้หมดสภาพไปได้
คือจุดไม่ติด เมื่อมีการทดลองให้ประจักษ์แก่สายตาในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ จึงทำให้เกิดมีความปรารถนาและ
ความต้องการสูง มีการติดต่อซื้อขายกันในราคาที่สูง
คิดตามน้ำหนักเป็นบาทหรือเป็นชิ้นเป็นองค์ในราคาหลักร้อยล้านกันขึ้นไป

ดังนั้น “เหล็กไหล” จึงเป็นที่ปรารถนาและใฝ่ฝันของคนทั่วไป
แม้บางที่จะต้องเสี่ยงภัยถึงขั้นเอาชีวิตแลกก็ยอม เรื่องราวของเหล็กไหลจึงดูเหมือนเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน
และหลายคนคงอยากรู้อยากเห็นว่า เหล็กไหลคืออะไรกันแน่ ? เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?
เหล็กไหลที่ทรงอิทธิฤทธิ์นี้ มีจริงหรือไม่ ?
จึงเป็นปริศนาที่ท้าทายความกระหายใคร่อยากรู้ตามลักษณะวิสัยของมนุษย์
จึงทำให้ต้องเที่ยวหาคำตอบจากผู้รู้ทั้งหลาย หรือผู้มี ประสบการณ์ที่มีความรู้ที่ฟังเชื่อถือได้ จนกลายเป็นตำนาน
“เหล็กไหล” ที่เล่าขานที่สืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณตราบถึงปัจจุบัน บางครั้งก็มีผู้ขนานนามว่า
“ธาตุน้ำนมพระแม่ธรณี”

